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รายงานผู้ตรวจสภาวศิวกรประจําปี ŚŝŞş 
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สารจากผู้ตรวจสภาวศิวกร  

เรียน ท่านสมาชิกสภาวิศวกร 

รายงานผูต้รวจสภาวิศวกรประจาํปี ŚŝŞş ฉบบันีÊ  ไดร้วบรวมผลการดาํเนินงานของผูต้รวจสภาวิศวกร 

สมัยทีÉ  Š ซึÉ งมีวาระการดํารงตําแหน่ง ś ปี โดยเริÉ มตัÊ งแต่ว ันทีÉ  řŘ เมษายน พ.ศ.ŚŝŞŝ ถึงวันทีÉ  š เมษายน  

พ.ศ.ŚŝŞŠ 

ผูต้รวจสภาวิศวกรสมยัทีÉ Š ไดต้รวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร อนุกรรมการฯ 

และคณะทํางานชุดต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าทีÉสภาวิศวกรตามอาํนาจหน้าทีÉของผู ้ตรวจ 

สภาวิศวกรทีÉกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของสภาวิศวกรแห่งพระราชบญัญตัิวิศวกร พ.ศ.ŚŝŜŚ เพืÉอพิจารณาตรวจสอบ

ว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทีÉกําหนดไว้หรือไม่ อีกทัÊ งได้มีการตัÊ งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เสนอต่อ

คณะกรรมการสภาวิศวกรเพืÉอพิจารณาต่อไป 

การตรวจสอบผลการดาํเนินงานของสภาวิศวกร พบว่าสภาวิศวกรได้ดาํเนินการตามนโยบายและ 

แผนการดาํเนินงานประจาํปี ŚŝŞş เป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัวิศวกร พ.ศ.ŚŝŜŚ 

 

รองศาสตราจารย์  

ดร.ไกรวุฒิ เกยีรติโกมล 

นายพรเทพ ธัญญพงศ์ชัย   นายบัณฑิต อมัพรศรีสุภาพ 
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รายงานผู้ตรวจสภาวศิวกรสมัยทีÉ Š  

ประจําปี ŚŝŞş 

เสนอทีÉประชุมใหญ่สามญัสภาวิศวกรประจาํปี ŚŝŞŠ วนัทีÉ řŠ กุมภาพนัธ์ พ.ศ.ŚŝŞŠ 

 

ผูต้รวจสภาวิศวกรได้เข้าดาํเนินการตรวจสอบการดาํเนินงานของคณะกรรมการสภาวิศวกร  

คณะอนุกรรมการฯ คณะทาํงานและเจ้าหน้าทีÉสภาวิศวกร ตามอาํนาจหน้าทีÉทีÉกาํหนดไวใ้นมาตรา ŚŘ มาตรา Śř 

มาตรา ŚŚ และมาตรา Śś ในพระราชบญัญัติวิศวกร พ.ศ.ŚŝŜŚ จึงขอเสนอแนวทางการดาํเนินงานและรายงาน

ผูต้รวจสภาวิศวกรสมยัทีÉ Š ประจาํปี ŚŝŞş 

แนวทางการดําเนนิงาน 

ผูต้รวจสภาวิศวกรไดด้าํเนินการตรวจสอบการดาํเนินงานของสภาวิศวกร โดยพิจารณาจาก  

(ř) รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาวิศวกร 

(Ś) รายงานแสดงฐานะทางการเงิน รายรับและการใชง้บประมาณ 

(ś) รายงานแผนการดาํเนินงานตามแผนงานและโครงการ 

(Ŝ) ขอ้เสนอแนะและขอ้คิดเห็นจากสมาชิกสภาวิศวกร 

 

รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรสมัยทีÉ Š ประจําปี ŚŝŞş 

การประชุมของผูต้รวจสภาวิศวกรไดพ้ิจารณาเอกสารการประชุมของคณะกรรมการสภาวิศวกร  

ซึÉ งจะแสดงผลการดําเนินงานและสรุปมติของคณะกรรมการสภาวิศวกร คณะอนุกรรมการการบริหาร

คณะอนุกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินและคณะอนุกรรมการทีÉ เกีÉยวข้องชุดต่างๆในแต่ละเดือน 

โดยมีบนัทึกขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะเสนอคณะกรรมการสภาวิศวกรผ่านเลขาธิการสภาวิศวกร ดงัตอ่ไปนีÊ  

1. ระบบ Executive Monitoring System  

ผูต้รวจสภาวิศวกรไดมี้ขอ้เสนอแนะเรืÉองระบบ Executive Monitoring System เพืÉอใหส้ามารถเขา้ดู

ข้อมูลรายงานสถิติต่างๆได้สะดวกและง่ายต่อการพิจารณาข้อมูลทีÉมีจาํนวนมาก ทัÊ งนีÊ   อุปนายกสภาวิศวกร 
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คนทีÉ ř ไดรั้บทราบเรืÉองดงักล่าวแลว้และใหข้อ้มูลว่าขณะนีÊสภาวิศวกรจะไดมี้การพฒันาระบบ COE Services V.3 

ซึÉงจะมีระบบ Executive Monitoring System รวมอยูด่ว้ย และคาดว่าจะแลว้เสร็จประมาณปลายปี ŚŝŞŠ 

Ś. กระบวนการดําเนินงานเลืÉอนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ ş สาขา  

ผูต้รวจสภาวิศวกรในการประชุมเมืÉอวนัองัคารทีÉ ŚŞ มีนาคม ŚŝŞş ไดมี้ขอ้สังเกตเรืÉองกระบวนการ

ดําเนินงานเลืÉอนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ş สาขา โดยรับทราบข้อมูลว่าแต่ละสาขา 

มีหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติทีÉแตกต่างกันซึÉ งอาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกและการดําเนินงานของ 

สภาวิศวกร ผูต้รวจสภาวิศวกรจึงมีความเห็นว่าควรมีหลกัเกณฑ์วิธีการเลืÉอนระดับทีÉเป็นมาตรฐานเดียวกนัทัÊง  

ş สาขา เพืÉอให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ขณะนีÊ ผูต้รวจสภาวิศวกรได้รับทราบว่าเรืÉ องดังกล่าวอยู่ระหว่าง

ดาํเนินการกาํหนดหลกัเกณฑวิ์ธีการเลืÉอนระดบัใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกนัทัÊง ş สาขา  

ś. รายได้ของสภาวิศกรและการกาํหนดกลยุทธ์ขององค์กร 

ผูต้รวจสภาวิศวกรในการประชุมเมืÉอวนัทีÉ řş กรกฎาคม ŚŝŞş ได้มีขอ้สังเกตและขอ้เสนอแนะ 

เรืÉองรายไดข้องสภาวิศกรและการกาํหนดกลยุทธ์ขององค์กร ซึÉงคณะอนุกรรมการการบริหารในการประชุมเมืÉอ

วนัทีÉ ŚŠ สิงหาคม ŚŝŞş ไดแ้จง้ให้ผูต้รวจสภาวิศวกรทราบวา่เรืÉองดงักล่าวไดด้าํเนินการดงันีÊ  

 ś.ř เสนอคณะอนุกรรมการส่งเสริมการศึกษา การวิจยัและการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม  

เพืÉอดาํเนินการจดัทาํการศึกษาวิจยัถึงสาเหตุและปัจจยัทีÉผูท้ีÉจบการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่เขา้สู่ระบบ

การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร รวมถึงประเด็นปัญหาการไม่ยืÉนขอเลืÉอน

ระดบัใบอนุญาตฯ เพืÉอนาํขอ้มูลมาใชป้ระกอบการพิจารณาดาํเนินการในส่วนทีÉเกีÉยวขอ้งต่อไป 

ś.Ś ได้มอบหมายฝ่ายการคลังเพืÉอจัดทาํข้อมูลสถิติรายได้ของสภาวิศวกรยอ้นหลัง řŘ ปี 

รวมถึงเหตุการณ์หรือปัจจยัทีÉก่อให้เกิดผลกระทบต่อรายไดข้องสภาวิศวกรอยา่งมีนยัสาํคญั เช่น การลดค่าหนงัสือ

รับรอง สถานการณ์โควิด เพืÉอประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการการบริหารต่อไป 

Ŝ. การกาํหนดแผนกลยุทธ์และตัวชีÊวัดตามนโยบายของคณะกรรมการสภาวิศวกรสมัยทีÉ Š 

ผู ้ตรวจสภาวิศวกรในการประชุมเมืÉอวนัทีÉ  ŚŜ กันยายน ŚŝŞş เห็นควรเสนอคณะกรรมการ 

สภาวิศวกรเพืÉอพิจารณาแผนกลยุทธ์และการจดัทาํงบประมาณปี ŚŝŞŠ ควรมีการกาํหนดตวัชีÊ วดัการดาํเนินงาน 

ทัÊงเชิงปริมาณและคุณภาพให้ชัดเจน เนืÉองจากในปัจจุบันสภาวิศวกรได้มีตวัชีÊ วดัในเชิงปริมาณครบถว้นแล้ว 

ผูต้รวจสภาวิศวกรจึงเห็นควรเพิÉมตวัชีÊวดัการดาํเนินงานเชิงคุณภาพดว้ย 

ŝ. แผนการดําเนินงานของสภาวิศวกรเกีÉยวกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

วิศวกรรมศาสตร์ (TABEE) 

ผูต้รวจสภาวิศวกรในการประชุมเมืÉอวนัทีÉ Śŝ มิถุนายน ŚŝŞş ไดเ้ชิญรศ.ดร.ขวญัชยั ลีเผ่าพนัธุ์ 

และรศ.ดร.สุธา ขาวเธียร หารือเรืÉองดงักล่าวโดยสรุปผลไดด้งันีÊ  



4 

 

5.1 สภาวิศวกรเป็นสมาชิกในระดับ Provisional Member ของ Washington Accord ตัÊ งแต่

วนัทีÉ 1 มิถุนายน ŚŝŞŚ และขณะนีÊอยู่ในกระบวนการประเมินจากผูแ้ทนของ Washington Accord เพืÉอเลืÉอนระดบั

เป็นสมาชิก Signatory Member โดยจะทราบผลการประเมินในช่วงเดือนมิถุนายน ŚŝŞŠ ซึÉ งจะทาํให้คุณภาพ

การศึกษาในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของประเทศไทยเทียบเท่าประเทศทีÉเป็นสมาชิก Washington Accord ซึÉงขณะนีÊ

มี Śŝ ประเทศ 

5.2 สภาวิศวกรมีแผนทีÉจะสนับสนุนให้หน่วยงาน TABEE มีความเป็นอิสระ เพืÉอให้เกิด

ความมัÉนคงและเป็นทีÉยอมรับในเชิงกฎหมาย รวมทัÊ งมีการสร้างความสัมพันธ์กับกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวตักรรม 

ทัÊงนีÊ  ผูต้รวจสภาวิศวกรมีความเห็นว่าหน่วยงาน TABEE มีความสําคญัต่อการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้เทียบเท่าระดับสากล ในอนาคตหน่วยงาน TABEE ควรมีความเป็นอิสระ 

ในการดาํเนินงาน โดยในระยะแรกสภาวิศวกรควรให้การสนบัสนุนเพืÉอใหห้น่วยงาน TABEE สามารถดาํเนินการ

ต่อไปได ้

Ş. หนังสือจากสมาชิกสภาวิศวกรทีÉส่งถึงผู้ตรวจสภาวิศวกร 

ผูต้รวจสภาวิศวกรไดรั้บหนงัสือจากสมาชิกจาํนวน 4 เรืÉอง ดงันีÊ  

1. ระบบการเลือกตัÊงดว้ยวิธี E-Voting  

2. ระบบการเลืÉอนระดบัใบอนุญาต 

3. การดาํเนินการจดัหาผูพ้ฒันาระบบ COE Services V.3  

4. การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสาร 
 

ผูต้รวจสภาวิศวกรได้มีหนังสือตอบสมาชิกในเรืÉ องทีÉ ř เรียบร้อยแล้ว ส่วนเรืÉ องทีÉ Ś-Ŝ  

อยูร่ะหวา่งการพิจารณา  

 

                                                                                    รายงานโดยผู้ตรวจสภาวิศวกร 

 รองศาสตราจารย ์ดร.ไกรวุฒิ เกียรติโกมล 

 นายพรเทพ ธญัญพงศช์ยั 

 นายบณัฑิต อมัพรศรีสุภาพ     




